

Số: 04 /CT-UBND

Pleiku, ngày 25 tháng 4 năm 2014

## **CHỈ THỊ**

**Về việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau nghỉ Lễ giải phóng hoàn toàn miền Nam(30/4) và ngày Quốc tế lao động ( 01/5)**

Thời gian qua hoạt động của các đối tượng FULRO, “Tin lành Đê ga” không ngừng gia tăng các hoạt động liên lạc, tuyên truyền, chỉ đạo, kích động chống phá ta trên nhiều mặt, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và thành phố Pleiku nói riêng. Trong đó nổi lên là các hoạt động tuyên truyền, phát tán tài liệu phản động kêu gọi biểu tình bạo loạn phục hồi tổ chức “Tin lành Đê ga” kích động đồng bào dân tộc thiểu số trốn đi Campuchia, ta đã phát hiện các đối tượng FULRO lưu vong tuyên truyền chỉ đạo vào một số huyện, trong đó có các huyện giáp với thành phố Pleiku. Các hoạt động liên quan đến tôn giáo như coi nói xây dựng cơ sở thờ tự, tổ chức truyền đạo trái phép... cũng diễn ra phức tạp.

Tình hình trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cũng có những diễn biến phức tạp, các vụ trộm cắp tài sản diễn ra nhiều, gây bức xúc trong dư luận, trong quý I/2014 xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm chết 04 người, trị giá tài sản thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2013, số vụ tai nạn giảm 03 vụ, số người chết giảm 05, số người bị thương giảm 02 vụ. Ngoài ra, còn xảy ra 02 vụ tự ngã làm chết 01 người, bị thương 01 người; xảy ra 20 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 22 người, hư hỏng 30 xe máy, 01 ô tô, tổng tài sản thiệt hại hơn 14 triệu đồng.

Bên cạnh đó, năm 2014 dịp nghỉ nhân ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4) và Ngày quốc tế lao động (01/5) thời gian kéo dài từ ngày 30/4 đến ngày 04/5/2014. Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, UBND thành phố yêu cầu các ban, ngành đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường thực hiện tốt một số nội dung công tác sau:

1. Cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình, làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO và những người có liên quan đến FULRO tại cộng đồng, đặc biệt chú trọng đến các đối tượng chấp hành xong hình phạt tù, cơ sở giáo dục về địa phương, đối tượng đã có tiền sự về trốn, thân nhân đối tượng FULRO lưu vong; bằng các việc làm cụ thể tuyên truyền

cho nhân dân hiểu được âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch nâng cao cảnh giác tự phòng ngừa, phòng chống trốn đi Campuchia; nâng cao tinh thần cảnh giác, tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Kịp thời phát hiện những vụ việc, vấn đề phát sinh để tham mưu giải quyết ngay không để các đối tượng kích động trở thành điểm nóng về an ninh trật tự.

2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quan tâm đến các đơn vị kết nghĩa để nắm tình hình ở các làng đồng bào thiểu số, kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc phát sinh ở cơ sở chú ý tránh thủ chức sắc, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo để nắm tình hình, vận động nhân dân. Tổ chức vận động, tuyên truyền, thông báo tình hình tội phạm, tai nạn giao thông đến với nhân dân, chú trọng công tác tuyên truyền đối với các hộ gia đình thông qua nhiều hình thức khác nhau.

3. UBND các xã, phường huy động lực lượng Công an phối hợp với dân quân, bảo vệ dân phố, tự quản về TTATGT thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn giải quyết tình hình trật tự đô thị, giải quyết có hiệu quả tình hình lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, thiết lập lại trật tự kỷ cương đô thị, nhất là vào giờ cao điểm tại các tổ dân phố, thôn, làng để bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân. Tập trung cao điểm tuần tra kiểm soát vào các ngày Lễ, ngày nghỉ không để xảy ra tình hình đua xe trái phép, gây rối trật tự trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

4. Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an các xã, phường thường xuyên tổ chức kiểm tra tạm trú, tạm vắng, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kinh doanh nhà trọ, khách sạn... không để các đối tượng lợi dụng gây án, lẩn trốn. Tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức tấn công trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội không để bị động bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ thông tin báo cáo, thường trực chiến đấu, trực bảo vệ cơ quan, đảm bảo quân số, cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng tham gia giải quyết các vụ việc xảy ra không để bị động, lúng túng.

5. Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, phường quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên... chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh tại Công văn số 805/UBND-NC ngày 17/3/2014 và thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ngày 14/4/2014, công văn số 346/UBND-NC ngày 25/3/2014 của UBND thành phố Pleiku về việc không uống rượu bia vào buổi trưa các ngày làm việc, ngày trực và thực hiện nghiêm việc không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

6. Phòng Văn hóa- thông tin thành phố, Trung tâm văn hóa- thông tin, thể thao thành phố, Đài Truyền thanh- truyền hình thành phố, Trang thông tin điện tử thành phố phối hợp với Công an thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố tăng cường đăng, phát các chuyên mục về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội và

các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, thư kêu gọi của chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ trực để nhân dân biết.

Nhận được Chỉ thị này, đề nghị các ban ngành đoàn thể có liên quan của Thành phố và cấp uỷ, chính quyền địa phương 23 xã, phường triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân Thành phố để theo dõi chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Các cơ quan đơn vị thuộc thành phố ( thực hiện);
- Đảng uỷ, UBND các xã, phường ( thực hiện);
- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP (b/c);
- Lãnh đạo UBND TP;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND TP;
- Lưu: VT, NC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Quang**

